

Số: /BC-UBND

Phạm Kha, ngày tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Đánh giá tóm tắt kết quả hoạt động tôn giáo năm 2023 phương hướng nhiệm vụ năm 2024

#### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Tình hình tư tưởng của tín đồ, Phật tử, giáo dân.

Năm 2023 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm những sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương, là năm toàn Đảng, toàn dân, ra sức thi đua tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm qua, công tác tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã Phạm Kha luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối của UB Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, nên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

BCH Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã, các ban, ngành đoàn thể, các thôn thường xuyên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng đối với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong đó có tín đồ Phật tử và giáo dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ.

Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh” được các đình, chùa, Nhà thờ, và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong toàn xã hưởng ứng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân và đồng bào có đạo; Đồng thời tích cực vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân tộc như: Phong trào xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh; xây dựng gia đình văn hóa.

## **2. Kết quả hoạt động của các khu di tích, đình, chùa .**

### **2.1 Về cơ sở vật chất:**

Căn cứ Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, đã có 5/6 cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã đã được công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều sử dụng đất đúng mục đích, vị trí, diện tích đất được công nhận, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình sử dụng đất.

### **2.2. Kết quả hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng .**

Các khu di tích lịch sử, đình, chùa, Nhà thờ trong toàn xã, căn cứ vào lịch phụng dưỡng đăng ký từ đầu năm duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hoá tâm linh phục vụ tín đồ, phật tử, giáo dân tới lễ phật, lễ thánh và lễ chúa. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng nghi lễ diễn ra trang nghiêm, tôn kính, an toàn đúng Pháp luật để lại những hình ảnh tốt đẹp trong tín đồ phật tử, giáo dân, nhân dân và quý khách thập phương xa gần.

### **2.3. Công tác tổ chức bộ máy hoạt động**

Hiện nay, toàn xã có 03 tiểu ban quản lý di tích ở 3 đình và 01 ông Thủ từ đình Hàn Lâm, 03 sư trụ trì, 01 thủ nhang, 02 trùm trưởng giáo họ đang đảm nhiệm các chức sắc, chức việc tại các đình, chùa, Nhà thờ, các ông, bà và các Nhà sư đảm nhiệm các công việc này đều mang hết khả năng, lòng nhiệt tình trách nhiệm trước công việc được giao, đoàn kết thống nhất trong tín đồ phật tử, giáo dân và nhân dân, duy trì tốt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tâm linh trên địa bàn.

## **II. HẠN CHẾ - TỒN TẠI**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2023 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

1. Tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn trong xã còn dễ xảy ra hiện tượng nén nút cho các thầy cúng, tín đồ phật tử từ địa bàn khác tới chùa tuyên truyền một số đạo lạ không được phép có trong tôn giáo gây bức xúc, xôn xao dư luận quần chúng nhân dân. Mặt khác, khi có người qua đời còn xem và cho ngày chôn cất để quá giờ quy định điều này trái với quy ước

của thôn và quy định của xã. Một số tín đồ phật tử và gia đình khi có người qua đời vẫn còn hiện tượng vớt tiền VND ra đường và xuống phần mộ làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của địa phương.

Ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của địa phương, công tác phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền vận động tín đồ phật tử và nhân dân ở một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng còn rất nhiều hạn chế.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024.**

#### **1. Công tác tổ chức tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.**

Tiếp tục củng cố kiện toàn ổn định công tác tổ chức của tiểu ban quản lý các khu di tích lịch sử, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng chủ động bố trí sắp xếp người trông coi, giúp việc nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo tâm linh của tín đồ phật tử, giáo dân và toàn thể nhân dân.

#### **2. Nhiệm vụ cụ thể hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.**

##### **2.1. Đối với các cơ sở tín ngưỡng trong toàn xã.**

Chấp hành nghiêm chỉnh Luật di sản văn hoá, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định của sở văn hóa Thể thao & du lịch về công tác trùng tu, tôn tạo di tích, không tự ý sửa chữa, tu bổ, tôn tạo di tích khi chưa có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, khi có kế hoạch sửa chữa di tích phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, tránh làm mất đi những yếu tố gốc cấu thành di tích.

Tổ chức tốt các hoạt động nghi thức lễ nghi truyền thống và các ngày lễ quan trọng trong năm, đặc biệt chú ý tới lễ tế thần truyền thống.

Rà soát lại cơ sở vật chất phòng chống cháy nổ tại cơ sở tín ngưỡng, nếu hỏng hoặc chưa có, cần có kế hoạch mua bổ sung, thay thế nhằm đảm bảo đúng theo quy định của sở văn hóa thông tin và truyền thông quy định.

##### **2.2. Đối với các cơ sở tôn giáo trong toàn xã.**

Hoạt động tôn giáo diễn ra trong năm phải tuân thủ theo chương trình lịch phụng dưỡng đăng ký hoạt động đầu năm 2024. Nếu có phát sinh về chương trình hoạt động và nội dung tổ chức phải báo cáo về Ủy ban nhân dân xã, thông qua đồng chí cán bộ văn hóa xã để kịp thời báo cáo về Phòng nội vụ và ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

### **IV. NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN.**

Tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong toàn xã tiến hành mở cửa từ ngày 28 tết, đặc biệt là đêm giao thừa và các ngày tiếp theo trong tết Nguyên Đán để nhân dân đến chiêm bái cảnh đình, cảnh chùa, thắp hương lễ thánh, lễ phật, cầu lộc, cầu may mắn năm mới, đón tết vui xuân. Các cơ sở tôn giáo cần phân công người thường trực tiếp đón, bố trí sắp xếp chu đáo các công việc cho phù hợp.

Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng lên đồng, bói toán và mê tín dị đoan.

Không để xảy ra hiện tượng đốt pháo nổ, đốt vàng mã tràn lan tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Không cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân được bày bán sách, báo, văn hóa phẩm độc hại, đồ chơi nguy hiểm bị cấm tại các khu di tích và các nhà chùa.

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo lực lượng Công an triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong đêm giao thừa dịp trước trong tết Nguyên Đán.

Trên đây là báo cáo đánh giá tóm tắt kết quả hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng tham gia và thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Phòng VH TT huyện;
- TT Đảng uỷ; TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND; UVUB xã;
- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
- Lưu: VT, (02b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Vũ Văn Quá**